



THƯ
HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HOÀI AN



***Thân ái gửi: Các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng!***

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân thân ái gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng; các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, hạnh phúc.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, nhân dân trong huyện đặc biệt quan tâm, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công cách mạng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhiều gia đình chính sách, người có công đã phát huy truyền thống cách mạng, vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - văn hóa xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hoài Ân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện *trân trọng những đóng góp to lớn của gia đình chính sách và người có công trong thời gian qua*, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện.

Phát huy truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Ăn quả nhớ người trồng cây*” của dân tộc. Trong thời gian đến, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách đối với người có công cách mạng, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình chính sách, người có công. Đồng thời mong rằng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng sức khỏe, hạnh phúc!

Chào thân ái!

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN
HUYỆN HOÀI AN